

# Chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024): Giải Bơi chài thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024

11:12 09/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 7/10, Giải Bơi chài thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 sẽ diễn ra trong ngày 13/10/2024 tại khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng (ven hồ Tây), quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa UBND thành phố Hà Nội với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).**



*Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí*

Nhằm gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống, khôi phục môn thuyền rồng tại Hồ Tây. Từ năm 2018, Vietnam Airlines đã tích cực đồng hành cùng UBND thành phố Hà Nội trong việc xây dựng và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn bơi chài thuyền rồng. Với vai trò là Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines tự hào tiếp tục đồng hành cùng Giải Bơi chài thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thông qua việc hỗ trợ và tài trợ cho các hoạt động thể thao, Vietnam Airlines không chỉ khẳng định cam kết vì sức khỏe cộng đồng mà còn đóng góp tích cực vào việc quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè quốc tế. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Vietnam Airlines và UBND thành phố Hà Nội, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của văn hóa, thể thao và du lịch.

Qua 5 lần tổ chức, giải đua thuyền rồng đã trở thành một sân chơi quen thuộc và được những người đam mê thể thao môn đua thuyền rồng hằng năm, giải đã gắn kết các cộng đồng trong nước và quốc tế, đã phát huy quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô và góp phần thúc đẩy du lịch của thành phố.

Thuyền rồng là môn thể thao tập thể, đề cao tinh thần đồng đội, các thành viên phải đoàn kết và có ý chí quyết tâm. Trên thuyền có một người giữ vai trò chỉ huy (đánh trống), một người lái, những tay chèo còn lại thống nhất động tác, phối hợp nhịp nhàng trong từng đường chèo, có chiến thuật bút phá tốc độ từ lúc xuất phát và về đích. Mỗi thành viên đều giữ vai trò quan trọng trên thuyền đua để làm nên chiến thắng cho đội.



*Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 là hoạt động nằm trong chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa UBND thành phố Hà Nội với Vietnam Airlines*

Tham dự giải năm nay có gần 800 huấn luyện viên, vận động viên của 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương, đơn vị và các tổ chức trong và ngoài nước. Có 48 đội thuyền rồng tham dự giải gồm: 7 đội đua thuyền rồng quốc tế và các Hãng hàng không quốc tế; 8 đội thuyền của các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 7 đội thuyền rồng chuyên nghiệp của các tỉnh, thành phố trong nước; 8 đội thuyền rồng thuộc các câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô và 18 đội thuyền nam - nữ các quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội.

Giải đấu được chia thành 06 hạng mục, thi đấu ở cự ly 500m, gồm các nội dung: (1) Thi đấu thuyền 12 nam, nữ hỗn hợp của các đội thuyền quốc tế và Hãng Hàng không; (2) Thi đấu thuyền 12 nam, nữ hỗn hợp của các đội đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; (3) Thi đấu thuyền 12 nam, nữ hỗn hợp của các đội thuyền tỉnh, thành phố trong nước; (4) Thi đấu thuyền 12 nam, nữ hỗn hợp của các đội đến từ các Câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp, các trường Đại học tại Hà Nội; (5) Thi đấu thuyền 12 nam các quận, huyện thành phố Hà Nội; (6) Thi đấu thuyền 12 nữ các quận, huyện thành phố Hà Nội.

Giải sẽ có chương trình gồm các phần: Tổ chức lễ khai mạc giải với các tiết mục biểu diễn múa hát và thể thao đặc sắc của các ca sỹ, nghệ sỹ, vận động viên thuộc đơn vị nghệ thuật và thể thao thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc và đánh trống chào mừng giải của ban tổ chức. Phần diễu hành các loại hình thể thao nước, hấp dẫn ấn tượng tại đường đua mặt nước Hồ Tây thuyền như: Thuyền rồng, thuyền buồm, SUP, kayak, SKY, xuồng hơi động cơ của các CLB thể thao và các đội thuyền tham dự giải. Sau đó là những đợt đua thuyền rồng căng thẳng, hồi hộp và hấp dẫn của các vận động viên quốc tế, các vận động viên chuyên nghiệp và các vận động viên phong trào thi đấu và cuối cùng phần trao thưởng - bế mạc giải.

Giải đua thuyền rồng năm nay, UBND thành phố Hà Nội cùng Vietnam Airlines và các đơn vị chuyên môn không chỉ mong muốn tạo nên một sản phẩm du lịch thể thao hấp dẫn, mà còn hướng đến việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của thủ đô Hà Nội và cả nước. Đồng thời, giải đấu cũng tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch toàn cầu.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/chao-mung-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do-10101954-10102024-giai-boi-chai-thuyen-rong-ha-noi-mo-rong-nam-2024>